

## Phó Tổng Giám đốc BHXH Trần Đình Liệu làm việc tại BHXH tỉnh Phú Yên

14:33 16/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Ngày 15/11, đoàn công tác do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại BHXH tỉnh Phú Yên.**



*Toàn cảnh buổi làm việc.*

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Phú Yên có đồng chí Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Phú Yên Nguyễn Hữu Từ; Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Văn Tĩnh. Về phía BHXH tỉnh Phú Yên có Giám đốc BHXH tỉnh Trần Văn Toán, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh và đại diện lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện, thị xã cùng tham dự.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT, BHTN năm 2022 và 10 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao của ngành. Cụ thể: Tính đến hết ngày 31/10/2023, toàn tỉnh Phú Yên có 72.423 người tham gia BHXH, đạt 88% kế hoạch, đạt tỷ lệ 16,37% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó BHXH bắt buộc là 59.571 người, BHXH tự nguyện đạt 12.852 người; số người tham gia BHTN là 52.612 người, BHYT là 804.919 người, đạt tỷ lệ 91,7% dân số.

Tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 1.510 tỷ đồng, đạt 76,2% kế hoạch. BHXH tỉnh đã tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách, giải quyết đúng, đủ, kịp thời các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi người lao động. Toàn hệ thống BHXH tỉnh đã xét duyệt, giải quyết, chi trả cho 27.876 người hưởng các chế độ BHXH, tổng lượt KCB BHYT là 1.557.954 lượt với số tiền 528.089 triệu đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử trong tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ, thủ tục tham gia và hưởng chế độ, chính sách BHXH, BHYT. Đến nay, đã có 2.628 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử, giao dịch qua mạng internet, đạt tỷ lệ 96,69% tổng số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh hiện đã cập nhật định danh cá nhân/căn cước công dân cho 793.111 người, đạt tỷ lệ 98,65% và phê duyệt cho 345.686 hồ sơ sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số.



*Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.*

Tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu cùng các thành viên trong đoàn công tác đã lắng nghe những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương xoay quanh các vấn đề như: Tình hình phát triển người

tham gia, chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng, về kiểm soát chi khám chữa bệnh BHYT, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, vấn đề gia tăng chi phí KCB BHYT;... Từ đó, đoàn công tác đã có những ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Đào Mỹ đã có những đánh giá khái quát tình hình công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thời gian qua, những mặt tồn tại, hạn chế. Qua đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT thời gian tới. Trong đó, tập trung các vấn đề về phát triển người tham gia; giám sát, quản lý tình hình sử dụng Quỹ KCB BHYT; thanh tra, kiểm tra liên ngành xử lý tình trạng chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với các đơn vị chậm đóng...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của tập thể BHXH tỉnh trong 10 tháng đầu năm 2023, đồng thời đề nghị BHXH tỉnh kịp thời tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp, nhất là cấp cơ sở để chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và bàn giải pháp thực hiện hiệu quả; tiếp tục bám sát kế hoạch giao về chỉ tiêu thu, phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT của BHXH Việt Nam, linh hoạt, đồng bộ các nhóm giải pháp để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đối với việc kiểm soát quỹ KCB BHYT, đồng chí yêu cầu BHXH tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế kịp thời chấn chỉnh, chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện nghiêm túc việc chuyển dữ liệu lên Cổng thông tin giám định BHYT; đồng thời, có giải pháp kiểm soát, giám sát hoạt động KCB BHYT tại các cơ sở y tế, đảm bảo quyền lợi, công bằng cho người tham gia BHYT; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Trong thời gian còn lại của năm 2023, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu BHXH tỉnh chủ động xử lý, giải quyết công việc, nhiệm vụ theo đúng thẩm quyền, phạm vi, trách nhiệm được giao, đảm bảo phân công cán bộ giải quyết “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”; nghiêm túc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2023.

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/index.php/pho-tong-giam-doc-bhxx-tran-dinh-lieu-lam-viec-tai-bhxx-tinh-phu-yen>